

THANH TRA SỞ LĐTBXH
THAM LUẬN
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Kính thưa quý vị đại biểu !

Trước hết chúng tôi nhất trí cao bản báo cáo công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, tôi xin trình bày trước Hội nghị về báo cáo tham luận với chủ đề **“Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra của Thanh tra Sở Lao động - TB&XH trong tình hình mới”**.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thanh tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, được thực hiện bởi chủ thể quản lý có thẩm quyền, nhằm đánh giá ưu khuyết điểm phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, để hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Hoạt động quản lý luôn sáng tạo, đổi mới. Vì thế công tác thanh tra, kiểm tra với ý nghĩa là khâu thiết yếu trong hoạt động quản lý, đòi hỏi được đổi mới không ngừng. Do vậy, cần được hiểu toàn diện trên cả phương diện quản lý, điều hành và phương pháp thanh tra, kiểm tra cụ thể.

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Lao động - TB&XH, có chức năng và nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành lao động, chính sách người có công và xã hội, dạy nghề, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trẻ em và bình đẳng giới; thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Sở, khảo sát tình hình thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở để tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch công tác thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch hoàn thành đúng thời gian. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác ngoài kế hoạch theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát huy những ưu điểm của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra. Đồng thời góp phần phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, thông qua đó cũng kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong thể chế, chính sách hiện hành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực của ngành.

1/ Công tác thanh tra, kiểm tra

Tổng số cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra từ đầu năm 2021 là 16 cuộc (đã điều chỉnh bổ sung 20 cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (10 cuộc kiểm tra chuyên ngành, 08 cuộc thanh tra chuyên ngành, 02 cuộc thanh tra hành chính) là 36 cuộc; do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và

Công văn số 1006/TTr-P3 ngày 11/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở đã điều chỉnh giảm 16 cuộc thanh tra chuyên ngành, còn lại tổng số 20 cuộc, đến nay đã triển khai hoàn thành 20 cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch năm 2021 (sau khi đã điều chỉnh bổ sung và giảm theo kế hoạch năm), đạt 100% kế hoạch năm. Cụ thể:

- 10 cuộc kiểm tra liên ngành về việc chấp hành PL về sử dụng lao động là người nước ngoài tại 10 doanh nghiệp, tổ chức.

- 08 cuộc thanh tra liên ngành về lao động, ATVSLD tại 08 công trình xây dựng. Đã tham mưu ban hành kết luận thanh tra.

- 02 cuộc thanh tra hành chính tại 02 đơn vị thuộc Sở: Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm (đã thanh tra xong, đang dự thảo kết luận thanh tra).

Ngoài kế hoạch thanh tra năm 2021, đã kiểm tra, phối hợp thanh tra 04 cuộc:

- 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 tại 02 xã Phong Sơn và Phong An.

- 01 cuộc kiểm tra công tác ATVSLD, phòng ngừa tai nạn lao động và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 01 cuộc phối hợp thanh tra liên ngành với BLĐTBXH về thực hiện chính sách ưu đãi Người HKC và con đẻ của họ bị nhiễm CDHH.

2/ Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

- Công tác tiếp công dân

Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 3622/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở về tiếp công dân và giải quyết KNTC năm 2021; Thông báo số 3623/TB-SLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Sở về Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2021; Thông báo số 1503/TB-SLĐTBXH ngày 25/6/2021 về Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Sở ; lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở , các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; đến nay không có đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết.

Ngoài việc tiếp công dân định hàng tháng của lãnh đạo Sở và tiếp công dân định kỳ các ngày làm việc trong tuần tại Phòng tiếp dân của Sở, lãnh đạo Sở và cán bộ Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn liên quan tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng, đột xuất của Lãnh đạo tỉnh tại trụ sở Ban tiếp công dân của tỉnh và một số địa phương.

- Xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh

Tổng số đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận: 49 đơn:

- + 11 đơn khiếu nại, trong đó: 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (có 01 đơn người khiếu nại có đơn xin rút đơn); 09 đơn không thuộc thẩm

quyền giải quyết, Sở có văn bản hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

+ 37 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó: 12 đơn kiến nghị thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, Sở đã giải quyết và có văn bản trả lời cho người gửi đơn; 25 đơn kiến nghị không thuộc trách nhiệm quản lý của Sở, Sở có văn bản chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý giải quyết và thông báo cho người gửi đơn.

+ 01 văn bản kiến nghị nhưng có nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Công tác PCTN

Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại đơn vị; thực hiện tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2021 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; ban hành các Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Điều tra tai nạn lao động: 11 vụ (6 vụ tai nạn lao động trong thời gian làm việc, 05 vụ tai nạn giao thông khi đi trên đường).

Năm 2022 và những năm tiếp theo, Thanh tra Sở tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, làm tốt vai trò tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt công tác khảo sát, lập kế hoạch thanh tra; bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn diện nhưng không bị chông chéo; mục đích của hoạt động là tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và DN hoạt động và phát triển theo đúng hướng, đúng pháp luật. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn lấy pháp luật làm căn cứ để đánh giá tính hợp pháp, đồng thời có quan điểm lịch sử, cụ thể, trên cơ sở tình hình thực tế mà đánh giá đúng mức tính hợp lý trong hoạt động của đối tượng thanh tra, kiểm tra. Kết luận thanh tra, kiểm tra thật cụ thể chính xác, bảo đảm cả tính hợp pháp, hợp lý và có căn cứ thực hiện.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thanh tra Sở tiếp tục thực hiện đúng quy định Luật thanh tra, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước và việc chấp hành pháp luật của các đơn vị; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị trực thuộc Sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tóm lại, trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, mặc dù lực lượng thanh tra còn mỏng, công việc ngày càng tăng, Thanh tra Sở hơn lúc nào hết luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ thanh tra, là lực lượng trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết và tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới cải tiến, nâng cao

hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ngành trong tình hình mới, hội nhập và phát triển.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn./.